

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Đối ngũ công an xã, thị trấn chính quy sau khi được điều động đã vượt qua khó khăn, nhanh chóng triển khai các mặt công tác, đóng vai trò quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, góp phần kiểm soát tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an

xã, thị trấn chính quy đã khẩn trương phối hợp rà soát, phát hiện những trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người dương tính với SARS-CoV-2 để phân loại, sàng lọc, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã, thị trấn chính quy còn đóng vai trò quan trọng trong việc rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng dữ

liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân bảo đảm tiến độ đề ra. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các quy định của pháp luật, các hướng dẫn có liên quan đến xây dựng công an xã, thị trấn chính quy và bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để báo cáo Chính phủ

trình Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện chủ trương điều động học viên tốt nghiệp các học viện, trường Công an nhân dân về công tác tại công an huyện nhằm tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho công an cấp xã. Hoàn thành việc tổ chức công an chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT trước ngày 30/6/2021 và tại các xã, thị trấn còn lại trước ngày 30/6/2022. Quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cũng như kịp thời khen thưởng, biểu dương, động viên đối với

các tập thể, cá nhân công an xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, trang bị và kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của công an xã, thị trấn; đồng thời, xem xét, phê duyệt dự án đầu tư trang bị cho lực lượng công an xã, thị trấn chính quy giai đoạn 2021 - 2025. Cũng tại hội nghị, Bộ Công an triển khai các nội dung xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

THĂM, TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đấu chống dịch đã không quản ngày đêm, vất vả để bảo vệ sức khỏe người dân; mong muốn các gia đình có người thân đang tham gia tuyến đấu chống dịch tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng trên tuyến đấu chống dịch yên tâm công tác, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay UBND tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em trên Đài PTTH Thái Bình. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trích kinh phí cho mỗi huyện, thành phố 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, các huyện, thành phố cũng trích ngân sách tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

* Sáng ngày 31/5, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm, tặng quà cháu Nguyễn Quỳnh Như, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương), cháu Trần Mai Ngọc Ban, thôn Năng An, xã Vũ Hội (Vũ Hội) và cháu Nguyễn Minh Khôi, tổ 2, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Đây là những cháu có bố, mẹ công tác trong ngành y, lực lượng công an, quân đội đang làm nhiệm vụ ở tuyến đấu chống dịch Covid-19. Các suất quà thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành với con em công nhân viên chức lao động đang làm nhiệm vụ chống dịch ở những nơi nguy hiểm để bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Buổi sáng cùng ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà trẻ em là con cán bộ, công nhân viên chức lao động đang làm nhiệm vụ trên tuyến đấu chống dịch tại hai huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ.

VŨ THƯ, ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Toàn huyện có 206 đơn vị với 215 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với số đại biểu được bầu là 770 người, số người ứng cử là 1.301 người. Kết quả, có 758 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND cấp xã; số đại biểu bầu thiếu là 12 người ở 11 đơn vị bầu cử; không có đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu lại; có 1

đơn vị bầu cử số 5 (thôn Mỹ Lộc 3, xã Việt Hùng) cần bầu thêm 2 đại biểu. Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn hiện đang tập trung công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn; cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho

người trúng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn. Đặc biệt, Ủy ban bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử xã Việt Hùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức bầu cử thêm dự kiến Chủ nhật ngày 6/6/2021 ở đơn vị bầu cử số 5, thôn Mỹ Lộc 3 theo đúng luật định.

* Chiều ngày 31/5, Ủy ban bầu cử huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Đông Hưng đã được tổ chức thành công, đúng luật, an toàn với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,47%. Có 5 xã, 137 tổ bầu cử tỷ lệ cử tri đi bầu phiếu đạt 100%. Toàn huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện. Riêng đại biểu HĐND cấp xã toàn huyện đã bầu được 950

đại biểu, thiếu 12 đại biểu của 11 xã.

Ủy ban bầu cử huyện sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện theo luật định; chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban bầu cử các xã, thị trấn xác nhận tư cách người trúng cử và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã, thị trấn khóa mới; chỉ đạo, hướng dẫn việc bầu cử thêm vào ngày 6/6/2021 bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Đề xuất hỗ trợ người lao động khi cách ly y tế phòng, chống dịch

(chinhphu.vn) Để kịp thời giảm bớt khó khăn cho người tham gia BHXH trong đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam vừa đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động (NLD) tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể: hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày (bằng mức tiền ăn trong thời gian cách ly theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ: "Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung").



Hỗ trợ kịp thời cho người lao động phải cách ly y tế giúp giảm bớt khó khăn về tài chính trong bối cảnh thu nhập bị giảm khi phải nghỉ việc.

Thời gian hưởng là thời gian thực tế NLD phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian áp dụng là từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/12/2021 (trường hợp thời điểm ban hành chính sách sau ngày 1/6/2021 thì được áp dụng từ ngày 1/6/2021).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan BHXH thực hiện chi trả cho NLD theo phương

thức do NLD lựa chọn (chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả qua tài khoản cá nhân). Trường hợp trong thời gian cách ly, NLD chưa cung cấp đủ thông tin để xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ thì có thể hoàn thiện việc

28/5/2021, có gần 38.000 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện (trong đó có khoảng 26.000 người đang tham gia BHTN); khoảng 120.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 84.000 người đang tham gia BHTN). BHXH Việt Nam tính toán, với mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày thì trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp theo phương án có đến 30.000 người mắc, khoảng 1,5 triệu người phải cách ly tập trung (trong đó có khoảng 1 triệu người đang tham gia BHTN) và khoảng 4,5 triệu người phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 3 triệu người đang tham gia BHTN) thì quỹ BHTN vẫn sẽ bảo đảm được cung cấp kinh phí hỗ trợ cho NLD.

Về đánh giá tác động của đề xuất tới các mặt kinh tế - xã hội, BHXH Việt Nam cho rằng, việc hỗ trợ cho NLD sẽ không làm phát sinh thêm chi phí cho ngân sách nhà nước do thay đổi chính sách; bảo đảm cân đối quỹ BHTN trong dài hạn; không phát sinh chi phí nhưng vẫn bảo đảm nguồn nhân lực cho sản xuất, kinh doanh với người sử dụng lao động. Việc hỗ trợ kịp thời cho NLD phải cách ly y tế giúp giảm bớt được khó khăn về tài chính trong bối cảnh thu nhập bị giảm khi phải nghỉ việc, từ đó, giúp NLD được bảo vệ tốt hơn trước rủi ro bất khả kháng.

THÁI BÌNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

30 chiếc ghế băng được làm bằng inox và gỗ thông ghép có chất lượng tốt được lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nga tỉnh Thái Bình và đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại Mát-xcơ-va trao cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Toàn bộ số ghế trị giá 65 triệu đồng được huy động từ sự ủng hộ của con em quê hương Thái Bình hiện đang sinh sống, lao động tại Mát-xcơ-va và cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nga tỉnh Thái Bình.

Đây là món quà thiết thực giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo đảm khoảng cách giữa các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến khám, điều trị, góp phần phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn.

* Nhằm đánh giá kịp thời nguy cơ, phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 để thực hiện giám sát, cách ly, điều trị, không để lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Hưng đã triển khai lấy mẫu xác suất xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 347 cán bộ.

Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lấy mẫu xác suất xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho thành viên các tổ bầu cử các xã, thị trấn, mỗi tổ lấy xác suất 1 cán bộ làm ở bản phát phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành viên ban chỉ đạo bầu cử ở 4 xã có nguy cơ cao, gồm: Hà Giang, Phú Lương, Đông La, Phú Châu, mỗi xã lấy mẫu xác suất 5 người; các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện mỗi đơn vị lấy mẫu xác suất 2 cán bộ. Tất cả thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Phòng Nội vụ huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Kết quả, tất cả các mẫu xác suất xét nghiệm sàng lọc đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 31/5

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 31/5, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 171 triệu người, trong đó hơn 3,55 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 31/5, cả nước ghi nhận thêm 214 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 211 ca trong nước và 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 7.321 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.245 ca. Trong ngày, cả nước có 80 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hiện 3.030/7.321 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn hơn 4.240 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới.

Toàn tỉnh có 99 trường hợp F1 và 871 trường hợp F2 đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Liên quan đến Bệnh viện K có số Tân Triều về từ ngày 16/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về từ ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về từ ngày 4/5, toàn tỉnh đã rà soát được 5.636 trường hợp, trong đó 4.386 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 3.874 trường hợp, trong đó 508 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 23 trường hợp gồm: bệnh nhân nhiễm và các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 72 trường hợp.

403 trường hợp được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 2.002 mẫu, trong đó 11 mẫu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 (5 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 4 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và 2 mẫu không xác định kết quả); 19 mẫu của các trường hợp F2 và 1.972 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 31/5, tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện ở 6 nhóm gồm: nhóm 1 (người làm công tác bầu cử, thành viên của các tổ bầu cử trên toàn tỉnh, tổ bầu cử tại khu vực phong tỏa, ban chỉ đạo bầu cử các cấp); nhóm 2 (người trực tiếp làm việc tại các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, thành phố); nhóm 3 (người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng tại các siêu thị, nhà hàng, chợ và nơi có sự giao lưu lớn); nhóm 4 (người quản lý và chuyên gia của các doanh nghiệp thường xuyên tiếp xúc, giao thương với khách hàng); nhóm 5 (người quản lý, lái xe, phụ xe của các đơn vị vận tải thường xuyên tham gia vận tải hành khách ra vào tỉnh); nhóm 6 (cán bộ, bệnh nhân ở các khoa trọng điểm có nhiều nguy cơ nhiễm tại các cơ sở y tế) là 8.852 mẫu, trong đó nhóm 1 là 3.750 mẫu. Hiện 7.614/8.852 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 1.238 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

VŨ THƯ

Sản xuất cây màu vụ hè

Tranh thủ những ngày cuối cùng của khung thời vụ dành cho cây trồng vụ hè, nông dân huyện Vũ Thư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phần đầu toàn huyện gieo trồng 1.900ha cây màu vụ hè các loại. Cảnh đồng màu thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong (Vũ Thư) hiện có các loại rau màu như rau đay, mồng tơi, bí ngô lấy ngon, rau muống... phục vụ kịp thời và đa dạng nhu cầu rau xanh của người tiêu dùng trong thời tiết nắng nóng. Trên thửa ruộng 1,5 sào, gia đình ông Lê Xuân Hội, thôn Ô Mễ 3 chỉ trồng duy nhất 1 loại cây là bí ngô lấy ngon. Ông Hội cho biết: Ngon bí ngô là loại rau xanh được thị trường rất ưa chuộng, cây lại dễ trồng, không cần chăm sóc cầu kỳ, ít sâu bệnh, cho thời gian thu hoạch 2 - 3 tháng. Trung bình 1 sào bí ngô lấy ngon cho thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/vụ, cao hơn hẳn cây lúa... Gần thửa ruộng của ông Hội, bà Tô Thị Hối, thôn Ô Mễ 3 trồng hơn 1 sào mồng tơi, rau đay, cải xanh. Bà Hối chia sẻ: Thông thường các năm trước, rau đậu vụ có giá cao nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu tiêu thụ rau thấp hơn, rau đậu vụ nhưng giá rẻ hơn các năm trước. Mặc dù vậy, nên chịu khó thu hoạch, đi chợ thì mỗi ngày tôi vẫn có thu nhập từ 70.000 - 100.000 đồng, thậm chí có thể đạt hơn 200.000 đồng/ngày.



Dưa chuột cho giá trị kinh tế cao trong sản xuất vụ hè.

Ngay sau thu hoạch cây dưa hồng vụ xuân, nông dân thôn Trục Nho, xã Minh Quang đã kịp thời gieo trồng các loại cây màu vụ hè. Hộ trồng dưa hấu, hộ trồng dưa chuột, dưa lê, đa

dạng các loại cây để thuận lợi hơn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Hiện thời tiết nắng nóng, các loại cây vụ hè ở trong giai đoạn mới trồng, cây non, bà con tập trung chăm sóc sớm để cây sinh trưởng tốt. Ông Phạm Văn Hoàng, thôn Trục Nho cho biết: Gia đình tôi vừa hoàn thành thu hoạch 4 sào dưa hồng vụ xuân, thu về 12 triệu đồng. Hiện là chính vụ hè, gia đình tôi trồng dưa hấu và dưa chuột. Vụ hè,

thời tiết nắng nóng, trồng cây màu càng trở nên vất vả, bù lại nếu thuận lợi, được mùa, được giá thì thu nhập từ cây màu gấp 2 - 3 lần cây lúa... Ông Phạm Văn Ngải, Giám đốc HTXNN xã Minh Quang cho biết: Vụ hè năm nay, toàn xã gieo trồng 50ha cây màu gồm dưa lê, dưa chuột, dưa hấu, dưa hồng, ngô cây, ngô ngọt, rau các loại. Sau thu hoạch cây màu vụ xuân sớm, HTX phát động, hướng

Vụ hè năm nay, Vũ Thư phần đầu gieo trồng 1.900ha cây màu các loại (tăng 100ha so với vụ hè năm 2020), trong đó trên 400ha đầu đò, trên 300ha ngô, 460ha các loại dưa ăn quả và bí xanh, bí ngô, còn lại là rau màu. Ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Thời vụ gieo trồng cây vụ hè tập trung từ trung tuần tháng 4 đến hết tháng 5/2021. Hiện nông dân tranh thủ những ngày cuối cùng của khung thời vụ để gieo trồng, bảo đảm mục tiêu diện tích để ra và chuyển trọng tâm sang chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ cây màu vụ hè. Một số diện tích cây dưa, cây bí được nông dân về lúa xuân đặt bầu tại ruộng trước đó, các địa phương hướng dẫn bà con nhanh chóng thu hoạch lúa xuân, tránh tình trạng cây thiếu nắng và kịp thời làm đất, lên luống để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực vật huyện, các HTXNN, các địa phương quan tâm hỗ trợ nông dân kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, tạo điều kiện thuận lợi về thủy lợi, đầu ra cho sản phẩm cây màu vụ hè.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân trà sớm, những ngày này, không khí gieo trồng, chăm sóc cây màu vụ hè ở Vũ Thư diễn ra sôi nổi, đặc biệt tại một số địa phương có truyền thống trồng cây màu như Minh Quang, Trung An, Song An, Tân Phong, Việt Hùng.

QUYNH LƯU